

# วิทยาลัยการทัพบก

---

---



สรุปเนื้อหา

นโยบายการฝึกของ ทบ.

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

---

---

## คำนำ

เอกสารสรุปนโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับเป็นเอกสารเบื้องต้นให้ ผบ.หน่วยระดับ กรม. ได้ใช้ทบทวนความรู้ที่ควรทราบเกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ หากต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้จากนโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับสมบูรณ์ ตามเอกสารที่แนบ ตลอดจนให้เห็นถึงนโยบายการปฏิบัติงานในด้านการเตรียมกำลังในด้านการฝึกในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ในการทดสอบความรู้ด้วย

ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางทหาร

## สรุปนโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

### กล่าวทั่วไป

เป็นการกล่าวถึงภารกิจของ ทบ. ตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงระบบการฝึกของ ทบ. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของ กห., ยุทธศาสตร์ ทบ., นโยบายการศึกษาของ ทบ. และ นโยบายการปฏิบัติงานของ ทบ.ที่เกี่ยวข้อง

### วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมกำลัง ทบ.ให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ ทบ., เพื่อปรับปรุงพัฒนาการฝึก และพัฒนาหลักนियมการรบให้ทันสมัย และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจากนโยบายการฝึกของ ทบ. ปี ๕๔ - ๕๙

### นโยบายทั่วไป

๑. ทบ.ถือว่าการฝึกเป็นเรื่องสำคัญในยามปกติ ดังนั้น การฝึกกำลังพลของ ทบ. จะต้องเป็นไปในแนวทางตามภารกิจของหน่วย พร้อมกันให้มีการพัฒนาระบบการฝึกของ ทบ.อย่างต่อเนื่อง โดยนำบทเรียนจากการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่มาปรับปรุง/พัฒนาระบบการฝึกให้สอดคล้องกับแผนยุทธการของหน่วย มีการฝึกกำลังประจำการ กำลังสำรอง อส.ทพ. และกำลังประเภทอื่น ๆ ที่ ทบ.รับผิดชอบ โดยมุ่งไปสู่การฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ รวมทั้งให้มีการสอดแทรกการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พร้อมกันให้มีการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ให้มุ่งเน้นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของกำลังรบหลัก และขยายผลไปสู่หน่วยสนับสนุนการรบ และสนับสนุนการช่วยรบ ตลอดจนการแสวงประโยชน์โดยใช้การฝึกควบคู่กับการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อรักษาพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้ ให้มีการประชาสัมพันธ์งานการฝึกของหน่วยในขอบเขตที่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงศักยภาพของ ทบ. และให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ กำกับดูแลการฝึกอย่างจริงจัง โดยบริหารจัดการทรัพยากรด้านการฝึกที่ได้รับการจัดสรรจาก ทบ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. การฝึกตามวงรอบประจำปี และการฝึกพิเศษ : ให้ความสำคัญกับการฝึกตามมาตรฐานเป็นรายบุคคล และเป็นหน่วย พร้อมกันให้มีการแข่งขันทั้งในระดับ ทภ. และ ทบ. เพื่อกระตุ้นและยกระดับมาตรฐานการฝึกในภาพรวม รวมทั้งให้มีการฝึกยิงปืนในเวลากลางคืน การฝึก ปปส. และการฝึกโดยไม่ใช้กำลังทหารในทุกระดับหน่วยเท่าที่สามารถทำได้ รวมถึงการฝึกทบทวนหลักพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) แก่กำลังพลทุกระดับ ทั้งนี้ ให้บูรณาการการฝึกของหน่วยในส่วนกำลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนสนับสนุนการช่วยรบ ให้สามารถฝึกร่วมกันได้ โดยให้หมุนเวียนหน่วยกำลังรบเข้าทำการฝึกเป็นหน่วยกองพันให้มากที่สุดตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ และขยายขอบเขตให้ถึงระดับ กรม ร./ม.ฉก. ของ ทภ. ตามแผนป้องกันประเทศ นอกจากนี้ ให้จัดให้มีการฝึกทำอาวุธประกอบดนตรีในลักษณะเดียวกันกับการฝึกราชวัลลภ

เรียงระบำ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีทักษะในการใช้อาวุธประจำกาย/ประจำหน่วย เพิ่มมากขึ้น โดยที่เกิดความผ่อนคลาย ไม่เกิดความเบื่อหน่าย

๓. การฝึกโดยความริเริ่มของหน่วย : เป็นการฝึกนอกเหนือจากงานฝึกตามวงรอบประจำปี เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและภารกิจที่หน่วยได้รับมอบ และ/หรือ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยจะต้องรายงานเหตุผลความจำเป็น เพื่อขออนุมัติ ทบ. ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะทำการฝึกได้

๔. การฝึกของหน่วยในระบบกำลังสำรอง : ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ ทบ. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อมุ่งไปสู่การฝึกร่วมกับหน่วยประจำการในระดับกองร้อยและกองพัน โดยให้ นรต. เป็นหน่วยกำกับดูแล และรับผิดชอบในการจัดทำคู่มือและระเบียบการฝึกต่าง ๆ เพื่อรองรับ พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. การฝึกผสม และการฝึกร่วม/ผสมกับมิตรประเทศ : ต้องอยู่บนพื้นฐานตามข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน การจัดหน่วยเข้าร่วมการฝึกให้พิจารณาหมุนเวียนหน่วยต่าง ๆ ของ ทบ. เข้าร่วมการฝึกให้เหมาะสม รวมทั้งให้ความสำคัญเร่งด่วนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน โดยให้ ยก.ทบ. เป็นหน่วยอำนวยการและกำกับดูแล

๖. การฝึกร่วมกองทัพไทย : ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานหลักนิยมการรวบรวมของกองทัพไทย โดยเน้นการฝึกตามแผนป้องกันประเทศ

## นโยบายเฉพาะ

๑. การป้องกันประเทศ : ดำเนินการฝึกให้สอดคล้องกับประมาณการภัยคุกคามในแต่ละช่วงเวลา และสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศในด้านที่หน่วยรับผิดชอบ โดยนำกระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ๗ ประการ และโครงสร้างสนามรบ ๕ ส่วน มาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการฝึก นอกจากนี้ให้แสวงประโยชน์การฝึกหน่วยระดับกองพัน กรมทหารราบ/ทหารม้าเฉพาะกิจ และการฝึกผสมเหล่าจากการฝึกตามวงรอบประจำปีของเหล่า ร., ม., ป. เพื่อขยายผลการฝึกในการฝึกร่วมกับต่างเหล่าทัพ

๒. การรักษาความมั่นคงภายใน : ดำเนินการฝึกเตรียมพร้อมให้กับกำลังพลในทุกระดับ โดยให้ความเร่งด่วนในการฝึกเตรียมการให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. และให้ ยศ.ทบ. จัดชุดประเมินผลการฝึก โดยดำเนินการตามกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ ได้แก่

๒.๑ การฝึกเป็นบุคคล : มุ่งเน้นการรวบรวมและรายงานข่าวสาร อบรมความรู้ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ทุ่นระเบิด กับระเบิด กฎการใช้กำลัง แนวนโยบายที่สำคัญ ทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธการ ยุทธวิธี การดำเนินการขึ้นพื้นฐานนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์ทราบบุคคล/ยานพาหนะ การต่อสู้ด้วยมือเปล่า และการซบถในยามคับขัน

๒.๒ การฝึกเป็นหน่วย : มุ่งเน้นการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการหรือหน่วยทหารขนาดเล็ก เช่น การจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว การปฏิบัติฉับพลัน การ ลว./รวป. การควบคุมพื้นที่ เทคนิคการปฏิบัติการภายใต้สภาพพิเศษ การปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุก/เชิงรับ การ ปจว.ปชส. และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ : ดำเนินการฝึกกำลังพล เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการกิจ โดยเน้นการคลี่คลายสถานการณ์ โดยฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อยขึ้นไป และยึดถือกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจมาเป็นกรอบในการฝึก ได้แก่ ร่างระเบียบและหลักสูตรการฝึกการ

ควบคุมฝูงชนของ ร้อย รส.(๕ วัน) เพื่อพลาถ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อฝึกกำลังพลในการใช้ยุทธวิธีพิเศษให้มีความชำนาญตามขั้นตอนของกฎการใช้กำลัง

๔ การพัฒนาประเทศ : มุ่งเน้นการฝึกให้กำลังพลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเกี่ยวกับ การช่วยพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเต็มกำลังความสามารถ

๕. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม : ดำเนินการฝึกให้กำลังพลมีความเข้าใจในการปฏิบัติการที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันประเทศ หรือภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน เช่น การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสวงประโยชน์ในการฝึกร่วมกับส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การแก้ไขปัญหาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน

#### การสนับสนุน :

ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น พิจารณาวางแผนการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึกให้มีความเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งหมุนเวียน สป.๕ (กระสุนมูลฐาน) มาใช้ในการฝึกตามวงรอบประจำปี และกำหนด มาตรการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ/คำสั่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหล รวมทั้งให้ดำรงความต่อเนื่องในการ รักษาพื้นที่ฝึก โดยจัดทำเป็นโครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีของ ทภ. เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน นอกจากนี้ ให้ ยก.ทบ. และ ยศ.ทบ. ปรับปรุงระเบียบ ทบ.ว่าด้วยเครื่องช่วยฝึก ให้มีความทันสมัย ครบคลุมเครื่องช่วยฝึกต่าง ๆ เข้าไปในอัตราเครื่องช่วยฝึกประจำหน่วย

#### การประเมินผลการฝึก :

ให้หน่วยทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) ทุกครั้งภายหลังการฝึก และให้ผู้ บังคับหน่วยทุกระดับชั้น และหน่วยกำกับดูแลงานด้านการฝึกของ ทบ. ให้ความสำคัญและดำเนินการ ประเมินผลการฝึกในทุกงานการฝึก เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระเบียบ และหลักสูตรที่หน่วย/เหล่าสายวิทยาการ กำหนด โดยกำหนดเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และให้ ยศ.ทบ. ประกันคุณภาพการฝึกของ ทุกหน่วยในภาพรวม

#### การกำกับดูแล :

ยศ.ทบ. กำกับดูแลการฝึกของหน่วยในทุกระดับของ ทบ. ยกเว้น การฝึกร่วมกองทัพไทย การฝึกผสม และการ ฝึกร่วม/ผสม กับมิตรประเทศ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ยก.ทบ. และการฝึกของหน่วยในระบบกำลัง สำรอง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นรค.

#### การเตรียมกำลังในด้านของการฝึก ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก

#### ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก

ตามนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ระบุไว้ใน นโยบาย เฉพาะ ด้านยุทธการ ในเรื่องของการเตรียมกำลัง ในด้านของการฝึก ให้ศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อให้อำนาจ ในปีงบประมาณ ๖๒ มีเรื่องใด ที่เป็นนโยบาย ที่ต้องปฏิบัติ ในด้านของการฝึก

## สรุป

การทบทวน นโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น นโยบาย ในการเตรียมกำลัง ทบ. ในด้านของการฝึก จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้กับ ทบ. ในด้านการฝึก เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิบัติการกิจของทบ. นั้น และขณะเดียวกัน ต้องทำความเข้าใจ กับ นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการทหารบก ในด้านการเตรียมกำลัง ในเรื่องของการฝึก เพื่อให้รู้ทิศทาง และนโยบายที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

## เอกสารอ้างอิง

- นโยบายการฝึกของ ทบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- นโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก